

Số: 25/KH-UBND

Mù Cang Chải, ngày 28 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành kế hoạch thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2017-2020 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc các dự án có chất lượng, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung và của huyện Mù Cang Chải nói riêng.

Tạo môi trường đầu tư minh bạch, rõ ràng, hấp dẫn, tin cậy để vận động, thu hút, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư; tăng cường hiệu quả đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của huyện đã được đề ra trong Nghị quyết Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hướng thu hút đầu tư vào các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện các kế hoạch vận động thu hút theo sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, toàn diện từ cấp ủy; chính quyền từ huyện đến cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và của toàn dân. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

Trong tổ chức thực hiện phải chỉ đạo kiên quyết, sát sao, cụ thể tránh hình thức; phải đặt ra yêu cầu có sự chuyển biến từng khâu, từng bộ phận công việc, thủ tục hành chính; có sự kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, lấy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và sự phát triển của doanh nghiệp lên hàng đầu.

II. NỘI DUNG LĨNH VỰC VẬN ĐỘNG, THU HÚT ĐẦU TƯ

1. Định hướng vận động, thu hút đầu tư theo ngành, lĩnh vực

a. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Vận động thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp để phát triển sản xuất tập trung theo hướng hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung nhất là các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương như: lợn địa phương, gà đen, sơn tra; phát triển và trồng rừng kinh tế, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng khoanh nuôi tái sinh; vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên cơ sở gắn với khu vực chế biến sau thu hoạch theo hướng công nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ và tiến tới hướng mạnh vào xuất khẩu. Đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại vừa và nhỏ kết hợp với kinh tế đôi, rừng. Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến công và dạy nghề cho nông dân, đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến trong sản xuất nông lâm nghiệp và kinh tế nông thôn; cơ cấu lại ngành nghề, tăng tỷ trọng chế biến trong sản xuất nông lâm nghiệp trong đó đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư nâng cao năng lực chế biến, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, công nghệ bảo quản sau thu hoạch.

b. Lĩnh vực công nghiệp

Thu hút các dự án đầu tư có công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng nhằm tăng cường năng lực thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực chế biến nông lâm sản (Dự án tổ hợp kinh tế miền núi tại xã Nậm Khắt; dự án Khu chế xuất cải dầu kết hợp dịch vụ du lịch tại xã Chế Cu Nha, Hang động Nậm Khắt, Thác Mơ Mồ Dề, ...), sản xuất vật liệu xây dựng (gạch không nung tại các xã Chế Cu Nha, Nậm Khắt, Khao Mang...). Phát huy tiềm năng, thế mạnh của các ngành thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc (dệt thổ cẩm, đồ mộc dân dụng, gia công cơ khí, rèn đúc...), tạo điều kiện về cơ chế mở cho các nhà đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề nhằm phát huy tối đa nguồn lực trong dân.

c. Lĩnh vực dịch vụ - du lịch

Thu hút đầu tư khai thác, phát huy các tiềm năng về du lịch để đưa du lịch thành mũi đột phá trong phát triển các ngành dịch vụ. Tập trung vào các loại hình dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tiến tới kết nối du lịch cả nước và quốc tế. Theo đó, tập trung đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái, văn hóa danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải; di tích “Nơi thành lập đội du kích Khau Phạ”. Đồng thời đa dạng các loại hình du lịch sinh thái như các tuyến Púng Luông - Nậm Khắt, Thị trấn Mù Cang Chải - Chế Tạo; du lịch sinh thái đèo Khau Phạ, du lịch cộng đồng Bản Thái, du lịch thác Mơ của Thị trấn Mù Cang Chải... Đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là về giao thông và các điều kiện cần thiết khác để khai thác các điểm du lịch các xã có ruộng bậc thang dọc Quốc lộ 32, đường đến các điểm du lịch sinh thái của các khu bản tồn sinh cảnh kết hợp với

du lịch văn hóa đồng bào Mông. Thu hút đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác khu tắm khoáng nóng tự nhiên tại bản Làng Sang; kết hợp du lịch sinh thái với du lịch văn hóa đồng bào Mông của xã Nậm Khắt. Tiếp tục kêu gọi đầu tư để khai thác tiềm năng du lịch leo núi các xã Púng Luông, Nậm Khắt; hang động Nậm Khắt; bãi đá cổ Lao Chải, Chế Cu Nha và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể khác... Đầu tư hạ tầng cơ sở chỉnh trang đô thị, phát triển hệ thống khách sạn, nhà hàng, các điểm vui chơi, giải trí, các cơ sở cho thuê xe taxi, xe ôm tại thị trấn.... Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng phát triển hệ thống dịch vụ (khách sạn, nhà hàng) quy mô vừa và nhỏ. Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng.

Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch huyện Mù Cang Chải bằng nhiều hình thức. Phối hợp với các trung tâm du lịch trong nước, các tỉnh trong khu vực, nhất là với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai và một số tỉnh Tây Bắc lân cận để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch thông qua các tuyến du lịch liên vùng như: Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ) - Mù Cang Chải - Sa Pa...

Phát triển các dịch vụ du lịch, tài chính ngân hàng, điện tử, bưu chính viễn thông và y tế tư nhân, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trong huyện.

2. Về đối tác đầu tư

Tập trung vận động, thu hút tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước có đủ điều kiện về tiềm lực kinh tế, khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý, có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có bề dày kinh nghiệm, hệ thống quản lý hiện đại, khả năng đầu tư ổn định, lâu dài trên địa bàn, sử dụng tiết kiệm đất, sử dụng lao động cao, ít lao động phổ thông.

3. Nội dung hoạt động vận động, thu hút đầu tư

a. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động vận động, thu hút đầu tư

Thường xuyên cập nhật, hiệu chỉnh, bổ sung thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tình hình thu hút đầu tư, tình hình điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách thu hút đầu tư của Trung ương, tỉnh và huyện để cung cấp cho các nhà đầu tư thông qua các kênh quảng bá, xúc tiến. Trong đó tập trung quảng bá qua trang thông tin điện tử của tỉnh (<http://www.yenbai.gov.vn>), trang thông tin điện tử của huyện (<http://mucangchai.yenbai.gov.vn>).

Thu thập thông tin từ doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

b. Xây dựng tài liệu, ấn phẩm

Xây dựng và phát hành các tài liệu xúc tiến đầu tư như: Danh mục chi tiết các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, tài liệu tuyên truyền các trình tự, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, huyện, DVD giới thiệu các tiềm năng thế mạnh huyện

Mù Cang Chải, tài liệu thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện, các tờ rơi thông tin về Quy hoạch chuyên ngành, Đồ án quy hoạch xây dựng, Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài, thủ tục đầu tư theo lĩnh vực phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khảo sát của nhà đầu tư.. Hàng năm sửa đổi, bổ sung số liệu và tài liệu, ấn phẩm, băng đĩa, tổ chức thiết kế, sắp xếp khoa học, đẹp và ấn tượng cho người đọc.

Công bố công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành; tiếp tục tạo quỹ đất cho các dự án ưu tiên theo kế hoạch.

c. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Hàng năm phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở ngoại vụ đề xuất, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên cơ sở các dự án đã được phê duyệt.

Xây dựng và thường xuyên điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào địa bàn huyện. Trong đó các dự án phải xác định rõ vị trí, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện và quy hoạch chuyên ngành.

Thông tin kịp thời đến nhà đầu tư, doanh nghiệp danh mục dự án đã thu hút đầu tư, tình hình điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, tình hình triển khai, thu hồi dự án đầu tư.

(Có danh mục dự án kêu gọi đầu tư kèm theo)

e. Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

Tăng cường tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, diễn đàn, tọa đàm xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài. Tham gia các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, hội chợ, triển lãm do các địa phương khác tổ chức để học hỏi kinh nghiệm tổ chức và tranh thủ cơ hội gặp gỡ và thiết lập mối quan hệ với các nhà đầu tư để giới thiệu về môi trường đầu tư của Mộ Cang Chải.

Hàng năm tổ chức định kỳ hoặc tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm mục đích: Đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư; Tháo gỡ khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư; Tiếp thu ý kiến góp ý, kiến nghị về cơ chế chính sách; Thăm dò, khảo sát nhu cầu tái đầu tư hoặc đầu tư mở rộng dự án của nhà đầu tư.

Thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài. Sử dụng tối đa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, văn bản pháp luật mới, cơ hội đầu tư tại tỉnh, huyện. Định kỳ công bố công khai các dự án kêu gọi đầu tư lên trang thông tin điện tử, tạo điều kiện để mọi tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các cá nhân quan tâm có thể dễ dàng tìm hiểu và khai thác thông tin.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VẬN ĐỘNG, THU HÚT ĐẦU TƯ

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư trên địa bàn.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ đầu tư. Trong đó, các cấp, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế; đảm bảo công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn.

2. Giải pháp về quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng

Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, từng sản phẩm theo hướng gắn kết với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 cũng như định hướng thu hút, vận động thu hút đầu tư.

Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư triển khai các dự án như: Giao thông, điện, cấp thoát nước, dịch vụ viễn thông...

3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực

Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho các dự án đầu tư nhất là các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực đã qua đào tạo. Nâng cao trình độ lao động, đặc biệt đối với người nông dân đã bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp.

4. Giải pháp về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư

Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các cán bộ trực tiếp làm công tác xúc tiến đầu tư, cán bộ quản lý nhà nước có liên quan. Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư chuyên nghiệp, đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra.

Nắm bắt kịp thời bối cảnh kinh tế quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư; quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện. Cập nhật các thông tin pháp luật, cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, những vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Tham gia các hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư trong và ngoài nước nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện, các chủ trương chính sách thu hút đầu tư và các dự án vận động thu hút đầu tư của huyện. Chủ động phối hợp hoạt động xúc tiến đầu tư, các hoạt động ngoại giao, xúc tiến thương mại, du lịch của tỉnh.

5. Giải pháp về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư. Giám sát, theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư theo thỏa thuận thực hiện dự án: Tiến độ, vốn thực hiện...kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường,... tăng cường các biện pháp giám sát kiểm tra về công nghệ, máy móc thiết bị của các dự án đầu tư nước ngoài. Kiên quyết xử lý các dự án vi phạm đặc biệt những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tăng cường các biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án (liên quan đến thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh, xử lý các vấn đề xung đột lợi ích giữa người lao động với nhà đầu tư).

Xây dựng chế độ báo cáo về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư tại địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện

Chỉ đạo tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài huyện; chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào huyện.

Chỉ đạo xây dựng và phát hành các tài liệu xúc tiến đầu tư, ấn phẩm, tài liệu giới thiệu các tiềm năng thế mạnh huyện Mù Cang Chải.

Chỉ đạo các cơ quan lý nhà nước kiểm tra, giám sát định kỳ về tình hình triển khai kế hoạch vận động, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

2. Các cơ quan, đơn vị

** Phòng Tài chính - Kế hoạch*

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng danh mục dự án vận động thu hút đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân huyện đăng ký với tỉnh. Tổng hợp, báo cáo đánh giá về tình hình thu hút, quản lý nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện.

** Phòng Tài nguyên và Môi trường*

Tiếp tục hoàn thiện và công bố quy hoạch sử dụng đất của huyện; rà soát, cải tiến các thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến đất đai.

Phối hợp với cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường thanh tra, kiểm tra, báo cáo cấp trên xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả, không triển khai hoặc triển khai chậm so với quy định của pháp luật của các dự án đầu tư đã cấp phép. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế giám sát, thanh kiểm tra các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

** Phòng Nội vụ huyện*

Tham mưu, đề xuất các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện.

Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước. Phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi những nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

** Phòng Tư pháp huyện*

Tăng cường thẩm định chặt chẽ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới được ban hành; tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh, đầu tư cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

** Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện*

Rà soát, giảm số lượng hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, nội dung hồ sơ, quy trình và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn không quá 15 ngày theo quy định.

Căn cứ vào các quy hoạch đã được phê duyệt; Lập, đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nhà ở, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, công viên...) gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trình Ủy ban nhân dân huyện.

Phối hợp, rà soát và xây dựng các cơ chế, chính sách, các văn bản liên quan đến đầu tư, xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật các dự án đầu tư, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khi triển khai dự án đầu tư.

** Phòng Lao động Thương binh và Xã hội*

Rà soát, tham mưu cho UBND huyện trong hỗ trợ đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp.

** Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện*

Phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương, tỉnh; phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị của huyện để quảng bá hình ảnh huyện, tuyên truyền về môi trường đầu tư, chủ trương, chính sách pháp luật về đầu tư, hiệu quả đầu tư, vận động thu hút đầu tư của huyện.

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là Kế hoạch vận động, thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải./. *WZ*

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- TT. UBND huyện;
- Lưu: VT. *kr*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Nữ Tiến Đức

PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN MÙ CANG CHẢI GIAI ĐOẠN 2017-2020

(Kèm theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải)



STT	Tên dự án đầu tư	Địa điểm thực hiện dự án	Quy mô dự án	Thời gian thực hiện	Vốn đầu tư (Triệu USD)	Hình thức đầu tư
I	Các dự án lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp					
1	Dự án chế biến quả sơn tra	Huyện Mù Cang Chải	50.000 tấn quả/năm	2016-2020	1,6	100% vốn của nhà đầu tư
2	Dự án đầu tư xây dựng vùng cây dược liệu tập trung	Huyện Mù Cang Chải	200 Ha	2016-2020	1	100% vốn của nhà đầu tư
3	Dự án trồng cây Màng tang	Xã La Pán Tản, Cao Phạ	19 Ha	2016-2020	1	100% vốn của nhà đầu tư
4	Phát triển vùng trồng chuyên canh sơn tra bằng cây ghép	Xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải	4 Ha	2016-2020		100% vốn của nhà đầu tư
5	Dự án trồng và chế biến cây cải dầu	Các xã Khu II, III huyện Mù Cang Chải	1000 Ha	2016-2020		100% vốn của nhà đầu tư
6	Dự án phát triển vùng sản xuất rau an toàn (trái vụ)	Xã Nậm Khắt, Púng Luông	10 Ha	2016-2020		100% vốn của nhà đầu tư
7	Dự án phát triển sản xuất theo hướng thâm canh nông nghiệp - lâm nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái	Xã Cao Phạ	18,7 ha	2016-2020		100% vốn của nhà đầu tư
II	Các dự án lĩnh vực công nghiệp					
1	Dự án nhà máy chế xuất cải dầu kết hợp khu dịch vụ nghỉ dưỡng	Xã La Pán Tản, xã Chế Cu Nha	6,6 ha	2016-2020	22,5	100% vốn của nhà đầu tư



STT	Tên dự án đầu tư	Địa điểm thực hiện dự án	Quy mô dự án	Thời gian thực hiện	Vốn đầu tư (Triệu USD)	Hình thức đầu tư
1	Dự án phát triển làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, thêu trang phục Dân tộc Mông	Xã Chế Cu Nha	100.000 sản phẩm/năm	2016-2020	1	100% vốn của nhà đầu tư
III Thương mại - Du lịch - Văn hóa						
1	Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, văn hóa danh thắng ruộng bậc thang quốc gia Mù Cang Chải	Huyện Mù Cang Chải	350 ha	2016-2020	3,3	100% vốn của nhà đầu tư
2	Dự án cải tạo, nâng cấp chợ Ngã Ba Kim	Xã Púng Luông	0,042 ha	2016-2020	0,35	100% vốn của nhà đầu tư
3	Dự án xây dựng chợ Văn hóa trung tâm thị trấn Mù Cang Chải	Thị trấn Mù Cang Chải	0,2 ha	2016-2020	0,6	100% vốn của nhà đầu tư
4	Dự án xây dựng bến xe khách huyện Mù Cang Chải	Thị trấn Mù Cang Chải	0,15 ha	2016-2018	0,175	100% vốn của nhà đầu tư
5	Dự án Khu du lịch Mù Cang Chải - Bản sắc	Tổ 8 - Thị trấn Mù Cang Chải	12,1 ha	2016-2020	6,8	100% vốn của nhà đầu tư

